

Số: /TB-UBND

Xuân Yên, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về tổng dự toán dự án nước sạch và triển khai thu phí đầu nối lắp đặt cho hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Yên.

Kính gửi:

- BCD, BQL chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã;
- Các đơn vị thôn thôn;
- Nhân dân và cán bộ trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xây dựng xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao trong sáu tháng đầu năm 2024. Qua 2 năm với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu, đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn của nhân dân và cán bộ xã nhà đến nay xã nhà chúng ta đã đạt 19/20 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Hiện tại còn tiêu chí nước sạch chúng ta đang tập trung toàn diện để tổ chức thực hiện với mức tổng đầu tư dự án là 10.000.000.000đ trong đó:

Nhà máy nước Hà Tĩnh đầu tư hệ thống đường ống cấp nước chính là 4.000.000.000đ.

Ngân sách cấp huyện hỗ trợ 4.000.000.000đ.

Ngân sách cấp xã đầu tư vào dự án là 1.500.000.000đ.

Về kinh phí lắp đặt nước vào các hộ gia đình thực hiện theo thông báo ngày 22/03/2024 của UBND xã Xuân Yên về việc hỗ trợ kinh phí đầu nối lắp đặt nước sạch cho hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Yên. Theo dự toán của dự án được UBND huyện phê duyệt, kinh phí đầu nối mỗi hộ gia đình 2.144.000 đồng/hộ, trong đó UBND xã hỗ trợ 1.144.000 đồng/hộ và mỗi hộ gia đình đóng góp là: 1.000.000 đồng/hộ.

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã thực hiện xong các hạng mục đầu tư lắp đặt hệ thống đường ống phân phối nước, đã tiến hành thử áp và đủ điều kiện để đầu nối lắp đặt cấp nước cho các hộ gia đình. Vì vậy UBND xã rất mong được sự đồng thuận của bà con nhân dân đồng hành cùng với xã nhà hoàn thiện tiêu chí nước sạch đạt tỷ lệ theo quy định góp phần thực hiện thắng lợi xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Về thời gian thu kinh phí và lắp đặt đầu nối nước sạch cho các hộ gia đình bắt đầu từ ngày 01/06/2024. Đề nghị bà con nhân dân tranh thủ chính sách hỗ trợ tiền đầu nối của xã nhà, tránh tình trạng sau này nếu các hộ có nhu cầu thì kinh phí đầu nối sẽ phát sinh cao hơn.

Vậy UBND xã xin thông báo để BCD, BQL, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Ban ngành đoàn thể cấp xã, tổ công tác, cán bộ và nhân dân trên địa bàn được biết. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký đấu nối nước sạch và đóng tiền đối ứng để nhà máy nước lắp đặt cho kịp tiến độ và trình thẩm định xã NTM nâng cao trong 6 tháng đầu năm 2024./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NTM.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Kiều Đình Công**